

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD-C) จังหวัดอ่างทอง								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : 1. กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567								
2. กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์								
3. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์								
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมว 2. เพื่อให้สุนัข-แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์								
4. เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง								
ตอบสนองนโยบาย : 1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน								
2. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์และผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง								
3. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2567								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	สุนัขเพศผู้ ๖๙ ตัว , สุนัขเพศเมีย ๑๖๒ ตัว ,แมวเพศผู้ ๓๗ ตัว , แมวเพศเมีย ๑๐๑ ตัว รวม ๓๖๙ ตัว	พื้นที่ ๗ อำเภอของจังหวัดอ่างทอง	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	๗ อำเภอของจังหวัดอ่างทอง		
	การดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย วัน เวลา สถานที่		การควบคุมประชากรโดยทำหมัน สุนัข/แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ			กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		
	เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การบริการให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายทราบ		สุนัข/แมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ			กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์		
	ออกหน่วยการให้บริการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นภายในจังหวัดอ่างทอง					สนง.จว./อบจ./เทศบาล/อบต.		
	สรุปผลการดำเนินการ							
2	กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	การป้องกันการ	พื้นที่ ๗ อำเภอของจังหวัดอ่างทอง	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	๗ อำเภอของจังหวัดอ่างทอง		
	ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต		การตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง			กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		
	ตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่พักซากสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง		การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด			ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา		
	รายงานผลการตรวจสอบไปยังกองสารวัตรและกักกัน					สนง.ปช.๑		
3	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	พื้นที่ ๗ อำเภอของจังหวัด	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	๗ อำเภอของจังหวัดอ่างทอง		
	กิจกรรมจัดทำแผนภัยพิบัติด้านปศุสัตว์		สถานที่จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล			กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์		
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :								